



ประกาศสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ

เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ ได้การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ ได้ลงนามรับรองรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๓๔ ในครั้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕) ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ จึงปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนทร เปลือยศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุนทร เปลือยศรี	ประธานสภาเทศบาล	สุนทร เปลือยศรี
๒	นายประยูรรัตน์ ป่าเจือ	รองประธานสภาเทศบาล	ประยูรรัตน์ ป่าเจือ
๓	นายจำลอง จุลมา	สมาชิกสภาเทศบาล	จำลอง จุลมา
๔	นายวีระจักร เปลือยศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	วีระจักร เปลือยศรี
๕	นายบุญหลาย ระว่า	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญหลาย ระว่า
๖	นายทองปาน สุขเสริม	สมาชิกสภาเทศบาล	ทองปาน สุขเสริม
๗	นายจำรัส พงษ์สิมา	สมาชิกสภาเทศบาล	จำรัส พงษ์สิมา
๘	นายคำมัย อ่อนตา	สมาชิกสภาเทศบาล	คำมัย อ่อนตา
๙	นายหนูจันทร์ ชนะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	หนูจันทร์ ชนะพันธ์
๑๐	นายประสาน ชานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสาน ชานนท์
๑๑	นายช่วย จุลมา	สมาชิกสภาเทศบาล	ช่วย จุลมา
๑๒	นายไพบูลย์ สมศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพบูลย์ สมศรี

ผู้ไม่มา -ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายมานิช พิลาโท	นายกเทศมนตรี	มานิช พิลาโท
๒	นายสุริย์ วงอนันท์	รองนายกเทศมนตรี	สุริย์ วงอนันท์
๓	นายจำเริญ จุลมา	รองนายกเทศมนตรี	จำเริญ จุลมา
๔	นายสุทธิ แผล่ป้อง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สุทธิ แผล่ป้อง
๕	นายไกรวิชัย ไทศาล	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ไกรวิชัย ไทศาล
๖	นางสุคนธา วิชัย	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	สุคนธา วิชัย
๗	นางสาวทองมาก บุญแสน	รองปลัดเทศบาล	ทองมาก บุญแสน
๘	นางทองเปียน สำราญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ทองเปียน สำราญ
๙	นายอภิชาติ ชูสร	ผู้อำนวยการกองช่าง	อภิชาติ ชูสร
๑๐	นางสาวณัฐนิชา พรหมเพียงช้าง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ณัฐนิชา พรหมเพียงช้าง
๑๑	นางสาวไพรยา หาญมนตรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ไพรยา หาญมนตรี
๑๒	นางศุภกานต์ หล้าโยม	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ศุภกานต์ หล้าโยม
๑๓	นายคชาวุฒิ นาสุงชน	นิติกรชำนาญการ	คชาวุฒิ นาสุงชน
๑๔	ว่าที่ร้อยเอกวรวิทย์ โคตรศรีวงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	วรวิทย์ โคตรศรีวงษ์
๑๕	นางไขแสง จันทร์โชติ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ	ไขแสง จันทร์โชติ
๑๖	นางสาวสาวิตรี เพียรขุนทด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สาวิตรี เพียรขุนทด

๑๗	นางสาวพิชญาภา สุทธิประภา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	พิชญาภา สุทธิประภา
๑๘	ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ เาะดี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	สุรินทร์ เาะดี
๑๙	นายพรชัย จันทรอ่อน	นักทรัพยากรบุคคลฯ	พรชัย จันทรอ่อน
๒๐	นางดาหวัน สุขใจ	ครูชำนาญการ	ดาหวัน สุขใจ
๒๑	สิบโทอภิสิทธิ์ ชินกร	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	อภิสิทธิ์ ชินกร
๒๒	นางสาวสุภาภรณ์ อุดม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	สุภาภรณ์ อุดม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ

]*****

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว นางสุนธรา วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มาประชุมลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาล จึงเชิญนายสุนทร เปลือยศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
นายสุนทร เปลือยศรี : ขอสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลโคกสำราญ ได้ขอให้อำเภอบ้านแฮด พิจารณาเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๒๔ ตารางเมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณงบลงทุน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท นายอำเภอ บ้านแฮด ได้พิจารณาอนุญาตประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ และผมมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาได้รับรางวัล แห่งความภาคภูมิใจของเทศบาลตำบลโคกสำราญของเรา ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รายละเอียด ผมเชิญท่านนายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมได้เลยครับ

ปณายมาโนช พิลาทิ :เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายมาโนช พิลาทิ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำราญ ได้เข้าประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี ๓ ประเภท ๑.ประเภทดีเลิศ ๒. ประเภทโดดเด่น ๓. ประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน การประกวดครั้งแรกจะเป็นประเภททั่วไป ที่เทศบาลของเราเข้ารับการประกวด ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกสำราญได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษาได้รับรางวัล เป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๖๒๗.๔๕ บาท โดยงบประมาณรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ เทศบาลจะนำไปต่อยอดนวัตกรรมของโครงการที่เราส่งเขาประกวด คือ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยดำเนินการ /๑. จัดซื้อ...

๑. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๔๕,๙๐๐ บาท สำหรับใช้ในห้องประชุมพ่อบุญคลัง ซึ่งเป็นห้องเรียนผู้สูงอายุ
๒. ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ
๓. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ใช้ภายนอกอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุและบริการประชาชนตามภารกิจได้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำงบประมาณส่วนนี้ไปต่อยอดในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาล จะทำให้ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น ผมจึงขอรายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้เพื่อรับทราบ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมว่าถูกต้องเรียบร้อยดีหรือไม่และหากว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการให้แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในรายงานการประชุม ก็สามารถเสนอได้ เชิญครับ

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอเสนอแก้ไข ถ้อยคำใดๆ ผมขอมติสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ และมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

: การพิจารณาญัตติที่ ๒๗/๒๕๖๖ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ งบลงทุนหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนโครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำชี หมู่ที่ ๗ ลงแม่น้ำชี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๒๔ ตารางเมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจง กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญได้รับทราบ เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ

นางสุนทร วิชัย
เลขานุการสภา ฯ

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุนทร วิชัย เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจของฝ่ายสภา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ ค่ะ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น"

ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน (๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

/๒. ระเบียบ...

การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็น การโอนงบประมาณในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเป็นการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ จึงเป็นอำนาจ ของสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ที่เสนอต่อประชุมสภาได้ทราบค่ะ

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: ครับ ตามที่ท่านเลขาธิการได้ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุมและท่านสมาชิกสภาได้รับทราบแล้ว ต่อไป ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตติดังกล่าวได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอญัตติโอน งบประมาณไปตั้งรายการใหม่ดังกล่าวต่อสภาเทศบาล เชิญท่านนายกฯครับ

นายมาโนช พิลาท
นายกเทศมนตรี

:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายมาโนช พิลาท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
: ด้วยข้าพเจ้านายมาโนช พิลาท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ขอเสนอญัตติ เรื่อง โอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อตั้งจ่ายรายการ ใหม่ ในหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำแม่ น้ำชี หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๒๔ ตารางเมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้อ ๒๗ การโอน เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

เหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำราญได้ออกประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากโครงการขยายคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรจากสถานีสูบน้ำโคกสำราญ ๒ เป็นโครงการที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนไม่ยินยอมให้ใช้สถานที่ก่อสร้าง และประกอบกับประชาชนชาวบ้านป่าแดง มีความ เดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วมขังถนน เนื่องจากเมื่อเกิดฝนตกถนนเส้นหน้าวัดไม่มีร่องระบายน้ำเสีย ประกอบกับ ทางหลวงชนบทได้ดำเนินการปรับปรุงยกระดับทางหลวงชนบท สาย ชก ๑๐๓๙ ให้ สูงขึ้นยิ่งทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมถนน เส้นหน้าวัดอุ้มลองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาล ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ ได้รับความลำบากในการสัญจรเส้นทาง และปัญหาน้ำท่วมขังอาจ ก่อให้เกิดโรคระบาดได้ ประชาชนจึงมีมติและความต้องการให้เทศบาลตำบลโคกสำราญ แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน โดยจัดทำร่องระบายน้ำเสีย ฝ่ายบริหารจึงเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติการโอนงบประมาณ ในครั้งนี้ โดยการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งรายการใหม่ งบลงทุน โครงการวางท่อระบายน้ำแม่ น้ำชี หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๒๔ ตารางเมตร ติดป้าย ก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

/โอนเพิ่ม.....

โอนเพิ่ม

แผนงานเคหะชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำชี หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๒๔ ตารางเมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานเคหะชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากสถานีสูบน้ำโคกสำราญ ๒ ตั้งไว้ ๓๙๙,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๙๙,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จำนวน - บาท

กฎหมาย/ข้อระเบียบที่ใช้ในการพิจารณาขออนุมัติ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๑๔ (๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะดังกล่าว

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอเพิ่มเติมหรือเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่ ครับ
: ถ้าไม่มี ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ ท่านใดควรให้อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำชี หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๒๔ ตารางเมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

ที่ประชุม

-มีมติอนุมัติ ๑๑ เสียง-
-งดออกเสียง ๑ เสียง-

ระเบียบวาระที่ ๔

การพิจารณาญัตติที่ ๒๘/๒๕๖๖ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณงบลงทุน เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบก่อน เชิญครับ

นางสุนธา วิชัย
เลขานุการสภา ฯ

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุนธา วิชัย เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ งบลงทุนในหมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจของฝ่ายสภา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ ค่ะ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

/ข้อ ๑๔ รายจ่าย....

ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน

(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

โดยการเสนอญัตติในวาระนี้เป็นการเสนอขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณในหมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ของโครงการเดิมเปลี่ยนแปลงไป การขอแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงในรายการนี้ จึงเป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง ค่ะ

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีผู้เสนอขอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณงบลงทุน เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

นายมานิช พิลาท
นายกเทศมนตรี

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยข้าพเจ้านายมานิช พิลาท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ได้ญัตติเพื่อขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโคกสำราญ ปริมาณงาน ประกอบด้วย

ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด ติด ป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ก่องช่าง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน

(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย ดังกล่าว

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น

เหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำราญ มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ ที่มีปริมาณงาน ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากปัจจุบันกองคลังเทศบาลตำบลโคกสำราญ มีภารกิจที่มี ประชาชน มาติดต่อราชการจำนวนมาก ทั้งด้านการชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภาษีอื่นๆ การ ชำระค่าบริการสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบกับที่มีบุคลากร พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกิจตามอำนาจหน้าที่

/เพิ่มมากขึ้น...

เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การชำระภาษีต่างๆ ที่ต้องเก็บรักษาไว้ประกอบการตรวจสอบและรอกการทำลายมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ห้องปฏิบัติราชการที่ให้บริการประชาชนคับแคบไม่เพียงพอและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติใหม่ในครั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ ปริมาณงาน ๑. ห้องกิจการสภาชั้นที่ ๒ กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๕.๖๐ เมตร ๒. ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ชั้นที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๔๐ เมตร ๓. ห้องสุขารวม กว้าง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๙ เมตร ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็นข้อความใหม่ ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

กฎหมาย/ข้อระเบียบ เพื่อประกอบการขออนุมัติ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็นสองลักษณะ คือ

(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: ครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือแสดงความเห็นหรือไม่ เชิญครับ

: หากไม่มีผมขอมติ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณงบลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ติดป้ายก่อนดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ

ที่ประชุม

-มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

การพิจารณาญัตติที่ ๒๙/๒๕๖๖ ขอเสนอญัตติ รายงานขออนุมัติเพื่อขอทำข้อตกลงขออนุมัติ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจ่ายจากเงินทุนสำรองสะสมที่เกิดจากยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๙ สถานี ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแฮด /นายสุนทร...

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: การพิจารณาญัตติที่ ๒๔/๒๕๖๖ ขอเสนอญัตติ รายงานเพื่อขอทำข้อตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแอด

: ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบก่อน เชิญครับ

นางสุนธรา วิชัย
เลขานุการสภา ฯ

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุนธรา วิชัย เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง เกี่ยวกับการขอใช้เงินสะสม เป็นอำนาจของฝ่ายสภา และการขอใช้เงินทุนสำรองสะสมที่เกินร้อยละสิบห้า และการยกเว้นเพื่อทำข้อตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ ค่ะ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

-ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทำ ความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

-ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม

(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”

-ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีผู้เสนอขอัญัติ รายงานเพื่อขอทำข้อตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถานีสูบน้ำ จำนวน ๙ สถานี ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแฮด

นายมานิช พิลาท
นายกเทศมนตรี

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกด้วย ข้าพเจ้านายมานิช พิลาท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ขอเสนอญัติ เรื่อง รายงานเพื่อขอทำข้อตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถานีสูบน้ำ จำนวน ๙ สถานี ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแฮด งบประมาณยอดที่ขอ จำนวน ๑,๒๔๕,๑๕๔.๑๔ บาท (ก่องข้าง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

-ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทำ ความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

-ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กั้นยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม

(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”

-ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

เหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำราญ มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการขออนุมัติทำข้อตกลงเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจ่ายทุนสำรองสะสมในส่วนที่เกินร้อยละสิบห้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๗ (๒) ประกอบกับ ข้อ ๘๙ (๑) ที่ข้อ ๘๗ วรรคสอง บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ใด กรณีดังต่อไปนี้ ที่มีความจำเป็นนำเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ (๑) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกสำราญ มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๗,๖๙๗,๖๘๗.๕๔ บาท และมียอดเงินทุนสำรองสะสมเกินร้อยละสิบห้าของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๗,๑๙๗,๖๘๗.๕๔ บาท โดยในส่วนเงินทุนสำรองสะสมส่วนที่เกินร้อยละสิบห้าเทศบาลตำบลโคกสำราญ จะนำไปจ่ายเพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ ที่ให้บริการในการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ในการทำการเกษตร (การทำนาปี) ซึ่งในปีนี้เกิดภาวะภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้การประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องขอรับบริการสูบน้ำเพื่อการเกษตรจากเทศบาลตำบลโคกสำราญดำเนินการสูบน้ำ เพื่อทำการเกษตรที่เป็นอาชีพของประชาชน (ทำนาปี) และความต้องการของประชาชนมีจำนวนที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖ เกิดภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ ทำให้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการขอรับบริการสูบน้ำเพื่อการเกษตรมากกว่าปกติ และเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แจ้งยอดค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลโคกสำราญตามใบแจ้งหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้าของเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ สถานี มียอดค่ากระแสไฟฟ้าที่ต้องชำระ จำนวน ๑,๒๔๕,๑๕๔.๑๔ บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่เทศบาลตั้งไว้ไม่เพียงพอ ประกอบกับเทศบาลตำบลโคกสำราญ ไม่มีงบประมาณในส่วนอื่นที่สามารถนำมาเพื่อชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าได้ เทศบาลตำบลโคกสำราญ จึงมีจำเป็นจะต้องดำเนินการขออนุมัติทำข้อตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ในการทำข้อตกลงยกเว้นจ่ายทุนสำรองสะสมในส่วนที่เกินร้อยละสิบห้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๗ (๒) เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแฮด ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๔๕,๑๕๔.๑๔ บาท จากยอดเงินทุนสำรองสะสมในส่วนที่เกินร้อยละสิบห้า ที่มีอยู่ จำนวน ๗,๑๙๗,๖๘๗.๕๔ บาท แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองสะสมส่วนที่เกินร้อยละสิบของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่อยู่ในแผนภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) ทำให้เทศบาลตำบลโคกสำราญไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ ๘๗ (๒) ได้ เทศบาลตำบลโคกสำราญจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอทำข้อตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๔ ประกอบกับข้อ ๘๗ (๒) และข้อ ๘๙ (๑) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแฮด

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

-๑๐-

น.ส.สาวิตรี เทียรขุนทด
นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการ

: ก่อนที่ผมจะได้ให้สมาชิกสภาได้สอบถามหรืออภิปรายในประเด็นขอการเสนอญัตติ และการขอมติ
ต่อที่ประชุม ผมขอให้ทางกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสถานะการเงินเพื่อ
ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาของท่านสมาชิกสภา เชิญ ครับ

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉัน น.ส.สาวิตรี เทียรขุนทด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ขอนำเรียนสถานะการเงิน

๑. ตามแบบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลโคกสำราญ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๘,๓๓๙,๖๕๗.๕๒
หัก สำรองตามระเบียบฯ	๑๓,๗๐๗,๑๔๙.๕๕
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	๔,๖๓๒,๕๐๗.๘๗
หัก เงินสะสมที่ได้รับที่ได้อนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๕,๔๐๘,๙๐๒.๐๐
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	- ๕,๔๐๘,๙๐๒.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากอนุมัติหลังก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๘๗,๙๐๐.๐๐
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีตกเป็นเงินสะสม	๑๔๐,๙๖๘.๐๐ ๒๒๘,๘๖๘.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีธนาคารที่นำไปใช้ได้	๕๐๗,๕๖๖.๑๓

๒. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ เทศบาลตำบลโคก
สำราญ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๗,๖๙๗,๖๘๗.๕๔
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับที่ได้อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๗,๖๙๗,๖๘๗.๕๔

๓. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
(ระหว่างปี) เทศบาลตำบลโคกสำราญ

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๗,๖๙๗,๖๘๗.๕๔
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับที่ได้อนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	๑๗,๖๙๗,๖๘๗.๕๔

กรณีนี้ เทศบาลสามารถขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๗,๑๙๗,๖๘๗.๕๔ บาท
เนื่องจากมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดิฉันจึงขอรายงานสรุปผลตามรายการข้างต้นค่ะ

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อซักถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม่

/นายสุนทร...

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

:ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม รับทราบการขอเห็นชอบในการขอทำข้อตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชำระค่ากระแสไฟฟ้าของ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแฮด ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๔๕,๑๕๔.๑๔ บาท จากยอดเงินทุนสำรองสะสมในส่วนที่เกินร้อยละสิบห้า ที่มีอยู่จำนวน ๗,๑๙๗,๖๘๗.๕๔ บาท

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น

:ครับ วาระอื่น ผมเชิญท่านสมาชิกสภาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีประเด็นสอบถามต่อฝ่ายบริหาร เชิญได้ครับ
: หากมีท่านสมาชิกสภาได้มีข้อสอบถามหลายท่าน ผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาตอบสุดท้ายครั้งเดียว มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ครับ

นายสุนทร เปลือยศรี
ประธานสภา ฯ

: ผมในฐานะประธานสภาเทศบาล และตัวแทนฝ่ายสภายินดีฝึกค้นทุกโครงการและกิจกรรมที่ฝ่ายบริหารเสนอมาหากโครงการเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวตำบลโคกสำราญ สุดท้ายผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ และผมปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัด/บันทึกรายงานการประชุม

(นางสุนธรา วิชัย)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ

(ลงชื่อ)

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นายชววุฒิ นาสุงชน)

นิติกรชำนาญการ


(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจการพิมพ์รายงานการประชุม

(นางสุนธรา วิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบุญหลาย ระว่า)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประยูรรัตน์ ปาเจือ)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจำลอง จุลมา)
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลตำบลโคกสำราญแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 
(นายสุนทร เปลือยศรี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖